

คม·สด·ลึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4345 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 หน้า 12

ใช้'ควาตอง'ผลิตเป็นน้ำสมุนไพร ลดแบรนด์'ยศสุนทร'ขายทั่วประเทศ

จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้ดูแลด้าน การตลาดเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจาก "ควาตอง" หรือ "พุดควา" ของบริษัทแห่ง หนึ่ง ทำให้หนุ่มยศสุนทร "วีระชัย กำแก้ว" หนุ่มใหญ่ลูกหลานชาโม่ ตัดสินใจลาออก จากงาน และหันมาลงทุนผลิตน้ำสมุนไพร ควาตองในนาม "หจก.ยศสุนทร เน็ดเวิร์ค" ตั้งอยู่ในซอยสุรนารายณ์ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายใต้อุปกรณ์ขยายการค้า หรือแบรนด์น้ำสมุนไพรควาตอง "ยศสุนทร" ผลิตขายมานานยอดขายเกือบทะลุเดือนละ 2 หมื่นขวด

วีระชัย บอกว่า น้ำสมุนไพรควาตองใช้ กรรมวิธีการผลิตด้วยการหมัก บ่มใบควาตองจากธรรมชาติ โดย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี สาร สกัดเคราะห์ หรือสารเคมิคอลใดๆ ทั้งสิ้นจึงทำให้น้ำสมุนไพรควาตอง ยศสุนทรที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่จะดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก ควาตองเป็นสมุนไพรอีกหนึ่ง ชนิดที่สถาบันวิจัยสมุนไพร กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

"ตอนแรกผมไม่ค่อย เชื่อเท่าไรนัก เผอิญในช่วง ที่ผมเป็นผู้ดูแลด้านการ ตลาดของบริษัทที่ผลิต น้ำสมุนไพรควาตองยี่ห้อ หนึ่ง ไปเห็นผู้ที่ป่วยเป็น โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามตัวผู้ป่วยมีแต่แผล พุพองทั่วร่างกาย ผมจึง พยายามนำน้ำสมุนไพร ควาตองไปให้ หลังจากที่ ได้ดื่มน้ำสมุนไพรควาตอง เพียง 3 วัน แผลก็หาย



ในฐานะที่เป็นการตลาด ท่ามกลางความหวัง อย่างเต็มเปี่ยมที่จะ เอาดีด้านการขายน้ำ สมุนไพรควาตอง แต่ ในที่สุดผลสำเร็จจากที่เขาได้ รับการถ่ายโอนตำแหน่ง ให้เข้าไปดูแลการตลาด อย่างเต็มตัว จนสามารถ ขยายสินค้าสู่ลูกค้าได้ เดือนละกว่า 4 หมื่น ขวด ต้องประสบปัญหา ผู้บริหารไม่ยอมส่งสินค้า



"วีระชัย กำแก้ว-สมบัติ เมทะนี" (ที่ 1 และ 2 จากซ้าย)

สาธารณสุข วิจัยออกมาและเผยแพร่ในเอกสาร เผยแพร่ "สมุนไพรน้ำรู 1: รูว่า ผักควาตอง มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity against tumor cell line) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ เติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาว (Antileukemic activity) ซึ่งในประเทศจีนมีการใช้ผักควาตอง เป็นส่วนประกอบยาสำหรับรักษา มะเร็งทาง เคนอาหาร มะเร็งทางเดินหายใจ เนื่องจากใน รังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็ง ปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่

นอกจากนี้คณะวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาฤทธิ์ ของผักควาตองต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของ คนในหลอดทดลอง พบว่าสามารถกระตุ้นการ แบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ ป่วยคิดเชื่อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ล่าสุด วีระชัย จึงนำสมุนไพรควาตองมาสกัดเป็นส่วน ผสมหลักของผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ อย่าง น้ำสมุนไพรควาตองยศสุนทร

แห้งลงและอาการปวดลดน้อยลง จนกระทั่ง เขาหายเป็นปกติกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิม ทำให้ผมเชื่อมั่นจนเกิดความศรัทธาในสมุนไพร ควาตอง มานับแต่นั้น ตอนนั้นผมเริ่มศึกษา เกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้ และไปเห็นงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับสรรพคุณ ของควาตองที่มีผลต่อการบรรเทาโรคได้หลาย อย่าง" วีระชัย กล่าว

กว่าจะเป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำสมุนไพร ควาตองยศสุนทรได้ ชีวิตของวีระชัย ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาหลายดลบท เริ่มจากอาชีพค้าขาย ผลไม้ตั้งแต่อายุ 19 ปี หาบเร่ความหมู่บ้าน แต่ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ รถยนต์ที่ใช้หากินก็ถูก ยึด ที่สุดเขาต้องไปเป็นเด็กปั้ม และระหว่าง นั้นก็ได้ทำธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพเสริมควบคู่ มาโดยตลอด จึงได้เรียนรู้เทคนิคการขายและ การทำตลาด จนกระทั่งได้เข้ามาสู่ธุรกิจขาย ตรงอย่างเต็มตัว แต่ไม่นานบริษัทก็ปิดตัว จึง เข้าไปคลุกคลีกับผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรควาตอง

ให้ เขาและเพื่อนในทีมการตลาด ต้องลาออก

"ตอนผมลาออกมา ตั้งใจ จะผลิตน้ำสมุนไพรควาตองเอง จึงสร้างโรงงานผลิตน้ำสมุนไพร ควาตองภายใต้แบรนด์ยศสุนทร ขายในราคาขวดละ 1,200 บาท หากขายส่งขวดละ 900 บาท โดยมี เพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยเป็นที่งาน และพระเอกตลอดกาล "สมบัติ เมทะนี" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์

ให้ จนถึงวันนี้ น้ำสมุนไพรควาตองยศสุนทร สามารถตั้งฐานลูกค้าเก่ากลับมาได้ถึง 90% โดยมีตลาดหลักในภาคอีสาน และค่อยขยาย ฐานไปยังภาคต่าง ๆ ตอนนี้มีตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง มียอดขายเดือนละ 1.8-2 หมื่นขวด ผมตั้งใจว่าหลังจากที่ประเทศ ในอาเซียนรวมตัวเป็นเออีซีในปี 2558 เราได้ วางแผนการตลาดสู่กลุ่มประเทศในเออีซีด้วย" วีระชัย กล่าวอย่างมีความหวัง

นอกจากนี้ หจก.ยศสุนทร เน็ดเวิร์ค จะ ผลิตน้ำสมุนไพรควาตองยศสุนทรแล้ว ล่าสุด เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บำรุงเส้นผม สำหรับผู้ที่ผมบางภายใต้แบรนด์ยศสุนทร สมุนไพร และอาหารเสริมสำหรับพืชทั้งชนิด น้ำและชนิดเม็ด สนใจสอบถามได้ที่ หจก. ยศสุนทร เน็ดเวิร์ค 160/19 ซ.สุรนารายณ์ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 08-9555-6009